

# 'อนุชา'ชมพื้นที่Agri-Map สู่ความสำเร็จการปรับเปลี่ยน

นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเปิดโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่เกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map (เกษตรผสมผสานและปศุสัตว์) พร้อมพบปะประชาชน เกษตรกร และหมอดินอาสา ที่แปลงเกษตรกร นายวิชาญ นามอาษา หมอดินอาสา ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ว่าภาคเกษตรไทยประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ลินค้าล้นตลาดในบางช่วง ทำให้ราคาตกต่ำ อีกทั้งเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่ โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานการผลิต (ดิน น้ำ พืช) ข้อมูลเกษตรกร เศรษฐกิจและสังคม สามารถใช้วางแผนการผลิตสินค้าเกษตร และบริหารจัดการสินค้า

เกษตรให้สอดคล้องกับปัจจัยการผลิตและการตลาดในพื้นที่

นายอนุชากล่าวต่อว่า จากการพูดคุยกับนายวิชาญ พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยยอมรับว่าการทำนาแบบแต่ก่อนนั้นทำมากแต่รายได้น้อย แต่เมื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น จากเดิมก่อนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว 15 ไร่ มีรายได้ตลอดปี 14,940 บาท หลังปรับเปลี่ยนพื้นที่ รายได้เพิ่มขึ้นเป็นเงิน 148,700 บาท นอกจากนี้ นายวิชาญยังบอกว่า ปัจจุบันมีวัว 50 ตัว คิดเป็นมูลค่ากว่าล้านบาท และอาชีพเลี้ยงวัวนี้ สามารถสร้างรายได้ให้มีเงินจนนำไปซื้อรถไถได้ นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและสามารถทำได้จริง มีรายได้หมุนเวียนทุกวัน และเพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน ทำให้ปัจจุบันกลายเป็นเกษตรกรต้นแบบของการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวในพื้นที่ที่



**ชั้นชม :** นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri-Map) โดยชื่นชมความสำเร็จแปลงเกษตรพื้นที่ ด.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ที่ปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม รวมทั้งวางแผนและบริหารจัดการสินค้าสอดคล้องกับปัจจัยการผลิต

ไม่เหมาะสมมาเป็นเกษตรผสมผสานและปศุสัตว์

ส่วนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีนโยบายส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ขณะที่พื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ได้มีมาตรการส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเป็นกิจกรรมการเกษตรอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น การปศุสัตว์/ปลูกพืชอาหารสัตว์ การทำเกษตรผสมผสาน เนื่องจากปัจจุบันความต้องการบริโภคเนื้อวัวเพิ่มมากขึ้น การเลี้ยงโคเนื้อ ถือเป็นธุรกิจภายในครัวเรือนอย่างหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนได้เร็ว และมีความเสี่ยงน้อย จะเป็นอีกหนึ่งหนทางอาชีพที่สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น